

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออกเตรียมเปิด JAPAN RAIL CAFE ณ สถานีโตเกียว ให้ชาวต่างชาติได้พบปะพูดคุยกัน

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก (JR East) เตรียมเปิด “JAPAN RAIL CAFE” ณ สถานีโตเกียว ในวันที่ 5 มีนาคม 2020 เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้มาพบปะพูดคุยกัน และรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาลของญี่ปุ่น

JAPAN RAIL CAFE เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แบ่งปันเสน่ห์ของญี่ปุ่นในฤดูกาลต่าง ๆ ในขณะที่วิธีการสนุกสนานกับการเดินทางท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางคาเฟ่จะให้ข้อมูลล่าสุดแบบ “ณ ตอนนี้นีเท่านั้น” และ “สำหรับคุณโดยเฉพาะ” แก่ักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยครอบคลุมข้อมูลหลายภูมิภาคทั่วญี่ปุ่น ซึ่งเป็นข้อมูลที่หาไม่ได้จากคู่มือแนะนำเที่ยวหรือออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรในที่เดียว

แนวคิด“คุยเรื่องท่องเที่ยว พบเพื่อนใหม่”JAPAN RAIL CAFE จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้พบปะและพูดคุยกันเกี่ยวกับภูมิภาคที่ควรไปเที่ยว ณ ตอนนี รวมถึงเสน่ห์ของเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคดังกล่าว ถือเป็นทางเลือกเปลี่ยนคำแนะนำในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น คาเฟ่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น โดยผู้มาเยือนจะสร้างแรงบันดาลใจด้านการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน และพบกับนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ

บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศJR East จะเปิดเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและข้อมูลนักท่องเที่ยว ณ JAPAN RAIL CAFE โดยจะนำเสนอแผนการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงในญี่ปุ่น ร่วมกับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำลังจัดในหลายภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ผู้มาเยือนสามารถแลกเปลี่ยน Voucher สำหรับบัตรโดยสาร Japan Rail Pass และบัตรโดยสารประเภทอื่น ๆ ที่ออกให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยเฉพาะ รวมถึงขายบัตรโดยสาร JR และบัตรเติมเงิน “Welcome Suica” สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

ขายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ คาเฟ่แห่งนี้จะขายอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นตามฤดูกาล รวมถึงข้าวกล่อง “เอกิเบ็น” และอาหารพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อคาเฟ่แห่งนี้โดยเฉพาะ ภายใต้การควบคุมของ “Senchado Tokyo” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชาชั้นนำของญี่ปุ่น ยิ่งไปกว่านั้น ทางคาเฟ่จะแนะนำวิธีดื่มชาระหว่างอาหารแต่ละมื้อให้ผู้มาเยือนได้รับทราบ

ทางคาเฟ่ตั้งใจช่วยให้ผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ และเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านการพูดคุยกับพนักงานของร้าน

นำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวผ่านจอขนาดใหญ่คาเฟ่แห่งนี้จะติดตั้งจอขนาดใหญ่ 140 นิ้ว เพื่อให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบเสมือนจริง รวมถึงแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กำลังจัดในหลายภูมิภาคของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ผู้มาเยือนยังสามารถใช้ป้ายดิจิทัล “Wall SHOP” ซึ่งเป็นผลพวงของการวิจัยอินเทอร์เน็ตโดยกลุ่มบริษัท Rakuten เพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ ผู้มาเยือน JAPAN RAIL CAFE จะได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวเสมือนจริงแบบที่หาไม่ได้จากที่อื่น

นอกจากนี้ ในคาเฟ่จะมีการเปิดวิดีโอต่าง ๆ จาก “japan-guide.com” เพื่อให้ผู้มาเยือนได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล โดยวิดีโอที่น่าตื่นตาตื่นใจจะนำเสนอเคล็ดลับและคำแนะนำว่าควรไปเที่ยวภูมิภาคใด ณ ตอนนี้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ JAPAN RAIL CAFE

<https://www.jreast.co.jp/e/japanrailcafe/tokyo/>

ที่มา: บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก

AsiaNet 83015